

**ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**



**BẢN TIN NỘI BỘ
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
THÁNG 02 NĂM 2023**

I - TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI

* **Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine:** Tại cuộc điện đàm ngày 16/1 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

<https://vov.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-tiep-tuc-de-xuat-lam-trung-gian-hoa-giai-giua-nga-va-ukraine-post996892.vov>

* **Việt Nam ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc:** Ngày 26/1, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Tiến trình đàm phán liên chính phủ (IGN) về cải tổ Hội đồng Bảo an (HĐBA) tại Khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên đầu tiên về vấn đề đại diện công bằng và tăng ủy viên HĐBA Liên hợp quốc.

<https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-ung-ho-vec-mo-rong-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc/842978.vnp>

* **Nhật Bản tìm thêm đồng minh quân sự ngoài Mỹ:** Chuyến công du tới một loạt nước G7 với chặng dừng chân cuối cùng tại Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã giúp nước này thiết lập được những mối quan hệ đối tác an ninh quan trọng khác ngoài Mỹ, bao gồm Ý, Pháp, Anh, và Canada...

<https://tuoitre.vn/nhat-ban-thuc-day-hop-tac-quan-su-voi-dong-minh-cua-my-20230113153754929.htm>

* **Peru ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô:** Chính phủ Peru ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Lima và ba thành phố lớn để ứng phó các vụ biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Sắc lệnh áp tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima cùng ba thành phố Cusco, Puno và Callao của Peru có hiệu lực trong 30 ngày tính từ 15/1. Sắc lệnh được công bố trên báo nhà nước El Peruano vào đêm 14/1.

<https://vnexpress.net/peru-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-o-thu-do-4560267.html>

*** Thời tiết cực đoan khiến thế giới thiệt hại 270 tỷ USD:** Tổng thiệt hại do bão, lũ và các thảm họa tự nhiên khác, gồm cả những thiệt hại không được bảo hiểm chi trả trong năm 2022 là vào khoảng 270 tỷ USD. Con số này giảm so với mức “kỷ lục” 320 tỷ USD trong năm 2021 và gần bằng mức trung bình của 5 năm trước.

<https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/thoi-tiet-cuc-doan-trong-nam-2022-khien-the-gioi-thiet-hai-270-ty-usd-629710.html>

2. TIN TỨC THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC

*** Việt Nam giữ vững vị thế trong nhóm 30 quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới**

Với quy mô kinh tế ngày càng tăng, quyền lực mềm và sức ảnh hưởng được công nhận rộng rãi, Việt Nam giữ vững vị thế trong top 30 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới năm 2022, theo xếp hạng của hãng US News & World Report.

Theo bảng xếp hạng những đất nước hùng mạnh nhất hành tinh năm 2022, Việt Nam là quốc gia hùng mạnh thứ 30 thế giới với GDP đạt trên 363 tỷ USD; dân số vượt 98,2 triệu dân. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore (vị trí 26), vượt Indonesia (vị trí 32) và Thái Lan (vị trí 36).

Vị thế này khẳng định uy tín và vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam thời gian qua cũng được đánh giá cao ở sức mạnh “quyền lực mềm” với đà thăng hạng ngoạn mục, tầm ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên thế giới sâu rộng và rõ nét hơn.

*** Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai: Năm vấn đề cấp bách góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc**

Chiều ngày 09/01/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

Quốc hội đã xem xét, biểu quyết với sự nhất trí cao thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 3 nghị quyết gồm: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 2 đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh; phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc Quốc hội xem xét, quyết định 5 vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai này cũng sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

*** Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Ngày 12/01/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 23 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, xác định chương trình công tác năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Nhất là gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo hiệu quả rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống, tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 50 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; về bố trí công tác đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật; về chủ trương phân loại, xử lý tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á... Nhiều quy định đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả ngay sau khi vừa ban hành.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các cơ quan chức năng phối hợp với nhau nhịp nhàng, ăn khớp, xây dựng được

nhieu cơ chế, thể chế, chính sách, quy chế để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, tránh bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, chống tình trạng tham nhũng tập thể, tham nhũng có tổ chức, lợi ích nhóm và có các phương pháp, kinh nghiệm hay, theo tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, chúng ta làm một cách rất bài bản, thuyết phục”.

*** Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước**

Chiều ngày 18/01, tại Kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV đã hoàn tất thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 Phó thủ tướng Chính phủ đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn gửi Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Sau khi nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến, Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Cũng trong cùng ngày, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân. Thông báo nêu rõ: căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước, UBTW Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó chủ tịch nước - giữ quyền Chủ tịch nước đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

II - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*** Hội nghị Tọa đàm thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới**

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tọa đàm thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Trần Thế Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã nghiên cứu, tập trung thảo luận sâu vào các nội dung cốt lõi nhằm xác định một cách đúng đắn, đóng góp thêm về khái niệm cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; phân tích, đánh giá cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng tại đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua. Qua đó, đánh giá hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn về cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cụ thể như: Nội hàm của cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ; những yếu tố tác động đến cơ chế thực thi. Tổng kết, đánh giá thực trạng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng thời gian qua tại doanh nghiệp (các loại hình doanh nghiệp nhà nước khác nhau). Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định... của Đảng, việc ban hành và thực hiện nghị quyết của cấp ủy; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cơ chế thực hiện trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng với người đứng đầu doanh nghiệp. Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức, trong việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp: đánh giá đặc điểm, mô hình, tổ chức đảng tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay; trong việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong công tác bầu cử... Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại các doanh nghiệp. Cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng tại đơn vị, doanh nghiệp, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; phê bình và tự phê bình; thực hiện quyền và trách nhiệm của đảng viên; thực hiện chế độ báo cáo, bảo lưu ý kiến...

*** Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển**

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2022, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm với chủ đề “*Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển*”, Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thường xuyên, kịp thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ Khối để tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Bước sang năm 2023, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện tốt, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng. Cần kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối và cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở

đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm là, các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến người lao động, bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến năm 2025. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiên phong thực hiện chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong việc phát triển chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

*** Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”**

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), tối 28/01, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” năm thứ 17.

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” diễn ra trong 90 phút, tái hiện những mốc son lịch sử hào hùng 93 mùa xuân của Đảng ta, nhắc nhở công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng cách mạng.

Với quy mô trang trọng, kết hợp nghệ thuật trình diễn đặc sắc, chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” được dàn dựng, kết cấu gồm 3 phần: Đảng ta đó hân hoan 1 niềm tin, Đảng quang vinh soi rọi hướng tương lai và khát vọng Việt Nam. Các tiết mục âm nhạc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước được dàn dựng công phu, mang tính thẩm mỹ nghệ thuật cao, chuyên tải thông điệp có ý nghĩa nhân văn, khơi dậy niềm tự hào, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong không khí xuân mới, những thông điệp giàu ý nghĩa của Chương trình ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân ta anh hùng đã khơi dậy những cảm xúc lắng đọng trong lòng người xem, từ đó nhân lên niềm tự hào, phát huy ý chí và thể hiện lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng chính đôn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; mở rộng quan hệ ngoại giao, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

III - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

*** Quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương**

Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 12/12/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Xin đính gửi toàn văn nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW để các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

(Chi tiết Chỉ thị số 20-CT/TW đính kèm)

Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xin đính gửi toàn văn nội dung Nghị quyết số 31-NQ/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp.

(Chi tiết Nghị quyết số 31-NQ/TW đính kèm)

*** Đảng ủy TKV tham gia Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị**

Ngày 11/01/2023, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tham gia Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức dành cho đối tượng 3 là các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy Khối tới các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu của Đảng ủy TKV tham dự Hội nghị đầy đủ theo thành phần triệu tập gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TKV, các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên TKV và đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trình bày chuyên đề “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2022, dự báo triển vọng năm 2023”. Qua đó, cung cấp cho các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối những thông tin tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 của thế giới và Việt Nam, dự báo tình hình thế giới và trong nước năm 2023 với bối cảnh diễn biến nhiều khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị năm 2023.

*** Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV kỳ họp thứ 49**

Ngày 17/01/2023, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kết luận số 77-KL/ĐU hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 kỳ họp thứ 49.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thống nhất thông qua một số nội dung: kết quả rà soát quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo tại các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo tại các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn giai đoạn 2025 - 2023; kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về chủ trương triển khai các dự án khai thác, chế biến titan tại Bình Thuận; phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban thuộc cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn...

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng thống nhất thông qua về công tác nhân sự như: thống nhất bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đối với đồng chí Lê Quang Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc TKV; thống nhất bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản, Kế toán trưởng

Công ty CP than Núi Béo, Phó giám đốc Công ty CP than Hà Tu; thống nhất công nhận đảng viên chính thức đối với 11 đảng viên dự bị... và một số nội dung khác.

*** Một số kết quả công tác xây dựng Đảng nổi bật trong tháng 01 năm 2023**

(1) Công tác chính trị, tư tưởng

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ TKV; hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Tập đoàn và các đơn vị...

- Ban hành chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV; Báo cáo phối hợp xây dựng Đề án “Xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Báo cáo kết quả triển khai chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TKV ngay trong những tháng đầu, quý đầu năm 2023.

(2) Công tác tổ chức, cán bộ

- Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 03-QĐi/ĐUK, ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Thực hiện đánh giá, xin ý kiến và ban hành các Quyết định xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

- Kiện toàn nhân sự bí thư cấp ủy đồng bộ với chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc và Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc. Thẩm định hồ sơ, tham mưu cho BTV Đảng ủy Tập đoàn cho ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thành viên (diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý).

- Triển khai thực hiện công nhận chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên; Hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 20 đảng viên (trong đó chuyển sinh hoạt đảng đi 16 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng đến là 04 đồng chí).

(3) Công tác kiểm tra, giám sát

- Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ban hành Chương trình KTGS năm 2023 của Đảng ủy TKV. Chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy và UBKT các cấp xây dựng

và ban hành Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Báo cáo kết quả khắc phục các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với BCH Đảng bộ Viện Cơ khí năng lượng Mỏ; BCH Đảng bộ Bệnh viện Than Khoáng sản.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

(4) Công tác dân vận

Lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị: Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023 cho người lao động; trong đó đặc biệt quan tâm thăm hỏi, động viên các gia đình công nhân khó khăn, tai nạn lao động, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán... Phối hợp tổ chức các hoạt động khai xuân, sớm ổn định sản xuất kinh doanh sau Tết Nguyên đán; tổ chức các phong trào trồng cây đầu năm...

*** Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác xây dựng Đảng trong tháng 02/2023**

(1) Công tác chính trị, tư tưởng

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của Đảng ủy TKV về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, các mục tiêu thi đua trong toàn Tập đoàn năm 2023; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930 - 2023); không khí ra quân sản xuất sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các hoạt động trồng cây đầu xuân của Tập đoàn và các đơn vị...

- Ban hành Hướng dẫn về tuyên truyền Nghị quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của Đảng ủy TKV; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 45-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV tại một số chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa trên trang fanpage “Dấu Sơn” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, fanpage “Người Thợ” và các

trang mạng xã hội của các chi, đảng bộ cơ sở. Kiện toàn hệ thống biên tập viên trang fanpage “Người Thọ” của Đảng bộ Tập đoàn.

(2) Công tác tổ chức, cán bộ

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

- Điều chỉnh, phân công lại nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV). Xây dựng, triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Xem xét, kiện toàn bổ sung cấp ủy đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc (điện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý).

(3) Công tác kiểm tra, giám sát

- Triển khai chương trình KTGS năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra, tiếp tục kiểm tra đối với BCH Đảng bộ và đ/c Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện sơ kết công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy TKV với Ban Kiểm soát nội bộ TKV, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh và cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra của Đảng, Công Đoàn, Chuyên môn trong TKV về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng.

- Xây dựng, ban hành Chương trình công tác trọng tâm về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ TKV, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Tập đoàn và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức đảng cấp trên về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng.

(4) Công tác dân vận

- Ban hành Chương trình công tác Dân vận của Đảng ủy TKV năm 2023.

- Xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của TKV và của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của TKV.

- Hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở đăng ký triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

IV - HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

*** Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam**

(1) Tổ chức Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022. Xây dựng và ban hành 38 chương trình công tác trọng tâm năm 2023.

(2) Phối hợp theo dõi chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022, đã có 63/65 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động cấp doanh nghiệp.

(3) Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động.

*** Đoàn Thanh niên TKV**

(1) Toàn Đoàn đã đảm nhận thực hiện 07 công trình thanh niên tham gia quản lý trong nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 01/2023 của các đơn vị nói riêng và Tập đoàn nói chung.

(2) Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức với 109 tình nguyện viên đăng ký tham gia và thu về 42 đơn vị máu. Tại chương trình, Đoàn TKV vinh dự có đồng chí Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên BCH Đoàn TN Bệnh viện Than - Khoáng sản được nhận bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022.

(3) Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Thái Bình tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện - Tết yêu thương năm 2023” tại Nhà máy Amonitrat Thái Bình. Tại chương trình, Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 20 thanh niên công nhân lao động xuất sắc với tổng trị giá 20 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 02 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị với tổng trị giá 04 triệu đồng.

(4) Các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cơ sở đoàn tích cực triển khai nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Tiêu biểu như: phối hợp với chuyên môn và công đoàn đơn vị tổ chức thăm, tặng quà cho 14 gia đình công nhân điều trị tai nạn lao động với trị giá 01 triệu đồng/suất; tổ chức thăm, tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Phương Đông B với tổng trị giá 8 triệu đồng; phối hợp với Cụm đoàn Phường Cẩm Thịnh gói bánh chưng tặng cho 32 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cẩm Phả; tặng 05 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cẩm Thành trị giá 1,5 triệu đồng...

(5) Phối hợp với Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão năm 2023” tại mặt bằng +173 khai trường sản xuất Công ty than Uông Bí - TKV.

V - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*** Những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD của TKV tháng 01/2023 và một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch tháng 02/2023**

Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong tháng 01 năm 2023 của Tập đoàn cơ bản hoàn thành kế hoạch. Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất 2,51 triệu tấn; than tiêu thụ 3,33 triệu tấn; đất bóc 6,8 triệu m³; Đào lò 16.846 mét. Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 119.000 tấn; tiêu thụ alumin 104.155 tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 9.000 tấn; đồng tấm 2.735 tấn; kẽm thỏi 1.050 tấn... Sản xuất điện và tiêu thụ điện 694 triệu kWh. Sản xuất 4.150 tấn thuốc nổ. Doanh thu tổng số dự kiến đạt 12.178 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch tháng 02/2023: than nguyên khai sản xuất 3,25 triệu tấn, bóc đất đá 11 triệu m³, mét lò đào mới 21.000m; sản phẩm Alumina 119.000 tấn, tinh quặng đồng 10.000 tấn, đồng tấm 2.500 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 700 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 6.300 tấn, cung ứng thuốc nổ 9.000 tấn, sản xuất Amon Nitrat 17.000 tấn, tiêu thụ Amon Nitrat 18.700 tấn...

*** Thợ mỏ TKV hân hoan đón Xuân Quý Mão 2023**

Mỗi khi Tết đến Xuân về, Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc luôn dành sự quan tâm chăm lo chu đáo cho người lao động đón Tết vui tươi, đủ đầy, ấm no. Đây là dịp để Tập đoàn và các đơn vị tri ân những đóng góp của người lao động, tạo sự gắn kết, động lực, khí thế thi đua, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Nhờ đó, bên cạnh niềm vui với những kết quả thành công của năm 2022, thợ mỏ TKV cũng hân hoan niềm vui đón Xuân Quý Mão thật đủ đầy, ấm áp.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tập đoàn và các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho người lao động đón Tết. Nổi bật là: 100% các đơn vị trong TKV xây dựng kế hoạch, phương án tiền lương, khuyến khích tiền lương và các chế độ khác dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, được công khai đến người lao động. Tiền lương tháng 12/2022 toàn TKV bình quân đạt 14,8 triệu đồng/người/tháng. Tiền thưởng Tết bình quân trong toàn TKV đạt trên 7 triệu đồng/người; trong đó: khối Hàm lò đạt từ 6,5 - 8 triệu đồng, khối Lộ thiên đạt từ 5 - 12 triệu đồng, khối Sàng tuyển tiêu thụ bình quân đạt mức 6 - 12 triệu đồng; khối Khoáng sản đạt từ 5 - 12 triệu đồng; khối Điện lực đạt 5 - 6 triệu đồng; khối

Hóa chất đạt 7 triệu đồng; khối sản xuất Nhôm đạt 10 - 12 triệu đồng; khối Cơ khí đạt từ 5 - 7 triệu đồng; khối Dịch vụ, Thương mại đạt 5 - 8 triệu đồng. Ngoài tiền thưởng Tết một số đơn vị có tình hình tài chính tốt còn phân phối lại tiền lương chưa chi hết năm 2022. Tổng số tiền lương phân phối lại là 370,5 tỷ đồng.

Các đơn vị cũng đã lựa chọn nhiều hình thức tặng quà Tết linh hoạt, phong phú. Có 33 đơn vị tặng túi quà Tết cho người lao động bình quân giá trị túi quà từ 500 nghìn đồng - 3,5 triệu đồng/túi quà với những lương thực, thực phẩm thiết yếu cho ngày Tết như: gạo nếp, nước mắm, bánh kẹo, rượu bia, miến, bánh chưng, hải sản, thịt lợn, thịt bò... Ngoài ra, một số đơn vị phát tiền mặt cho người lao động như các công ty than: Khe Chàm, Hạ Long; Dương Huy, Cao Sơn... mức từ 1 - 2 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã hỗ trợ 5.781 vé xe cho công nhân lao động ở khu tập thể đăng ký về quê ăn Tết. Bố trí 445 chuyến xe ô tô đưa đón gia đình công nhân về quê đón Tết; trong đó, xe đưa về 276 chuyến chở 10.916 người, xe đón ra 169 chuyến chở 6.960 người. Ngoài ra, các đơn vị như: Than Quang Hanh, Than Dương Huy, Than Hà Lâm, Than Nam Mẫu, Tổng công ty Khoáng sản, Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Công ty Nhôm Đắk Nông, Công ty CP Chế tạo máy, Công ty CP Công nghiệp Ô tô... đã hỗ trợ 9,426 tỷ đồng cho 10.074 công nhân tự lo phương tiện về quê ăn Tết... Trên đường đưa đón công nhân lao động về quê ăn Tết, các đơn vị còn chuẩn bị đồ ăn trưa cho người lao động với mỗi suất ăn trị giá từ 30.000 đến 40.000 đồng.

*** TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mừng 1 Tết Quý Mão**

Sáng ngày 22/01/2023 (tức mừng 1 Tết Quý Mão), TKV tổ chức rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ đầu năm mới Xuân Quý Mão cho tàu Viet Thuan Star “xông cảng” và nhận than tiêu thụ cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Những tấn than được tiêu thụ ngay trong ngày đầu của năm mới Quý Mão 2023 là tín hiệu vui khởi đầu tốt đẹp với nhiều kỳ vọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong năm 2023.

Chúc mừng TKV rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong ngày đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự trân trọng những công lao đóng góp, sự cống hiến của cán bộ, CNLĐ ngành Than qua các giai đoạn, đặc biệt là qua 3 năm đối diện với đại dịch Covid-19, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cũng như việc hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi

những lời chúc tốt đẹp nhất tới người lao động ngành Than, năm mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh, ý chí, lòng tự hào, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Việc đón tàu "xông" Cảng Cẩm Phả và rót hơn 41.000 tấn than tiêu thụ đầu tiên trong ngày đầu Năm mới Xuân Quý Mão 2023 có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho công tác tiêu thụ than được thuận lợi, thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của TKV, cùng tỉnh Quảng Ninh hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

*** “Xuân mới - Khí thế mới - Thắng lợi mới”**

Ngày 27/01/2023 (mùng 6 Tết Quý Mão), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức khai xuân trực tuyến tại 6 điểm cầu: Hà Nội - Hạ Long - Uông Bí - Cẩm Phả - Đăk Nông - Lâm Đồng. Thành viên phụ trách HDTV Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì 2 điểm cầu chính Hà Nội và Quảng Ninh.

Trong không khí phấn khởi đầu năm Quý Mão 2023, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn đã đón nhận những tin vui đầu năm về tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động đón Tết Quý Mão 2023 của các đơn vị, và công tác an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết qua báo cáo của các Ban SXT, BV, AT..., và các đơn vị. Theo đó, cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy, vui tươi và an toàn. Đa phần các đơn vị đã tổ chức đưa CNLĐ về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc an toàn theo đúng kế hoạch, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ công nhân đi làm cao tới 95%.

Ngay trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị vẫn bố trí lực lượng trực sản xuất; duy trì công tác chế biến, chuẩn bị nguồn than, đảm bảo công tác tiêu thụ than và chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo công tác thông gió, thoát nước để sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết. Một số đơn vị đã tổ chức ra quân sản xuất sớm từ ngày mùng 4, mùng 5 Tết như: Cao Sơn, Đèo Nai, Cọc Sáu, Dương Huy, Mạo Khê... Ngày 27/01 (mùng 6 Tết) tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đã đồng loạt khai Xuân trở lại hoạt động sản xuất bình thường.

Gửi lời chúc mừng Năm mới Quý Mão 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên phụ trách HDTV Tập đoàn bày tỏ sự tin tưởng: Với những thành công mà TKV đã đạt được trong năm 2022 cùng những tin vui, khởi đầu thuận lợi ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm, người lao động toàn TKV sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 2023 với tâm thế phấn khởi và chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công mới.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị toàn thể cán bộ công nhân, người lao động TKV phát huy sức mạnh đoàn kết, sức mạnh nội sinh của từng khối, từng lĩnh vực và của mỗi công nhân cán bộ, để linh hoạt trong điều hành, chủ động thích ứng với diễn biến thị trường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão 2023.

*** Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023**

Sáng ngày 27/1 (mùng 6 Tết), tại mức +300 bãi thải Nam Khe Tam của Công ty CP Than Đèo Nai, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2023 hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và trồng 5.000ha lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức tại Công ty CP Than Đèo Nai, TP Cẩm Phả, là nơi năm 1959 Bác Hồ đã về thăm cán bộ công nhân mỏ than Đèo Nai càng có ý nghĩa sâu sắc về tư tưởng của Bác hết sức quan tâm đến CBCN ngành Than và ý nghĩa của trồng cây gây rừng.

Thực hiện chiến lược phát triển “Từ tài nguyên và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, cùng với đẩy mạnh phát triển SXKD, công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường Vùng than Quảng Ninh luôn được TKV chú trọng triển khai quyết liệt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của TKV cũng như tỉnh Quảng Ninh. Hằng năm, TKV dành kinh phí trên 1.300 tỷ đồng/năm cho công tác bảo vệ môi trường trong toàn Tập đoàn, trong đó riêng vùng Quảng Ninh khoảng 1.100 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ khai thác, công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Thực hiện trồng cây phủ xanh và cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải mỏ, khai trường, mặt bằng sản xuất trên 1.840 ha (*riêng địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện trồng trên 1.500 ha*). Đã xây dựng 45 trạm xử lý nước thải hầm lò và lộ thiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo quy chuẩn môi trường, hàng năm xử lý từ 140 -150 triệu m³ nước thải mỏ; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường thường xuyên, trong đó tăng cường các giải pháp chống bụi, cải thiện môi trường mặt bằng sản xuất, đã đầu tư trên 115 máy phun sương dập bụi cao áp để tăng hiệu quả chống bụi; đầu tư 02 xe tưới đường mỏ chuyên dụng. Cùng với đó, đã xây dựng và triển khai Đề án bảo vệ môi trường vùng Than Quảng Ninh giai đoạn đến 2025, định hướng tới 2030; Kế hoạch tổng thể cải tạo phục hồi môi trường vùng than Quảng Ninh giai đoạn đến 2025, định hướng tới 2030; Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn đến 2025 định hướng tới 2030...

Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 4.000 cây xanh, chủ yếu là cây lát hoa. Đây là loài cây phù hợp để phát triển thành rừng cây gỗ lớn, từng bước hoàn nguyên, phục hồi môi trường, “xanh hóa” các bãi thải mỏ theo đúng chủ trương, định hướng, mục tiêu về quy hoạch, phát triển, trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Đối với TKV, ngay sau Lễ phát động, các đơn vị thành viên của Tập đoàn tích cực ra quân trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu với mục tiêu hoàn thành việc trồng mới trên 240.000 cây (*tương ứng trên 39 ha*). Trong đó, riêng địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 195.000 cây (*tương ứng trên 24 ha*).

Theo kế hoạch TKV đã đề ra, năm 2023, toàn Tập đoàn sẽ thực hiện trồng 1,2 triệu cây xanh trên diện tích 225 ha, trong đó, tại Quảng Ninh trên 1 triệu cây. Tiếp tục duy trì vận hành có hiệu quả các công trình môi trường đã đầu tư, đồng thời tiếp tục đầu tư khởi công mới các công trình môi trường, nhất là các công trình cải thiện môi trường cảnh quan các mặt bằng sản xuất, môi trường làm việc nhằm thực hiện mục tiêu “*Xanh hoá môi trường khai thác mỏ và Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy*”, triển khai thực hiện “*Phát triển mô hình Kinh tế tuần hoàn, nâng cao chuỗi giá trị khai thác khoáng sản của TKV*”.

VI - THÔNG TIN NỘI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV THÁNG 01 NĂM 2023

1. Cấp ủy các cấp trong Tổng công ty tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Đảng ủy Tổng công ty xây dựng và triển khai:

- Chương trình công tác năm 2023 (số 810-CTr/ĐU, ngày 06/01/2023), chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 (số 811-CTr/ĐU, ngày 06/01/2023).

- Nghị quyết số 212-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

- Quy định số 210-Qđi/ĐU, ngày 18/01/2023 quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư của Đảng ủy Tổng công ty.

- Nghị quyết số 211-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong Tổng công ty Điện lực - TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết chuyên đề số 213-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong Tổng công ty đối với công tác An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống mưa bão, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và công tác môi trường năm 2022.

- Nghị quyết chuyên đề số 214-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kỹ thuật các nhà máy điện trong Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2023.

- Nghị quyết chuyên đề số 215-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh năm 2023.

- Nghị quyết chuyên đề số 216-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý vật tư trong Tổng công ty năm 2023.

- Nghị quyết chuyên đề số 217-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về công tác phát triển đảng viên năm 2023.

- Kế hoạch số 812-KH/ĐU, ngày 06/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Kế hoạch số 813-KH/ĐU, ngày 06/01/2023 thực hiện Kế hoạch số 948-KH/ĐU, ngày 06/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn TKV về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 814-KH/ĐU, ngày 06/01/2023 thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Kế hoạch số 815-KH/ĐU, ngày 06/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Các nghị quyết được triển khai nghiêm túc đến tất cả các tổ chức và cán bộ, đảng viên người lao động trong Tổng công ty.

3. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quý I và cả năm 2023 cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ để có quyết tâm cao, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Duy trì xây dựng và ban hành bản tin nội bộ của Đảng ủy Tổng công ty dùng cho sinh hoạt các chi bộ.

5. Duy trì nề nếp sinh hoạt các cấp ủy các cấp, sinh hoạt chi bộ.

6. Xét kết nạp đợt 03/02/2023 cho 02 đảng viên; đề nghị làm thẻ đảng cho 35 đảng viên, đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên; làm thủ tục chuyển đảng ra ngoài Đảng bộ cho 01 đảng viên.

7. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu đề ra các giải pháp lãnh đạo ổn định tư tưởng, đảm bảo an ninh, trật tự và duy trì nhịp độ sản xuất của toàn Tổng công ty ngay từ những ngày đầu của năm.

8. Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo công đoàn các cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp chăm lo đầy đủ Tết Nguyên đán cho người lao động.

Tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ đoàn viên, người lao động xuất sắc, gia đình CNLĐ khó khăn và các cháu con CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

9. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị NLĐ năm 2023 các cấp. Cơ quan chuyên môn đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cho từng lĩnh vực.

10. Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Điện sản xuất: 694,5 triệu kWh bằng 7,23% KH và bằng 73,6% cùng kỳ;
- Đất bóc: 40.000 m³ bằng 6,7% KH và bằng 70% so với cùng kỳ;
- Than nguyên khai: 12.000 tấn bằng 10% KH và bằng 99% cùng kỳ;
- Than tiêu thụ: 8.230 tấn bằng 6,8% KH và bằng 56% cùng kỳ;
- Doanh thu tổng số: 860,7 tỷ đồng bằng 7,2% KH và bằng 75% cùng kỳ.
- Lợi nhuận: 53 tỷ đồng bằng 10% KH và bằng 32,4% cùng kỳ.

- Đảm bảo được việc làm và thu nhập cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách với người lao động. Tiền lương bình quân tháng 01/2023 của người lao động toàn Tổng công ty dự kiến đạt 15 triệu đồng/người và tiền Tết 5 triệu đồng/người.

11. Tổng công ty và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ hoạt động sản xuất.

12. Tổ chức thành công Tết trồng cây của Tổng công ty năm 2023 vào ngày 30/01/2023 tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV.

13. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không có sự cố về môi trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Nguồn:

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV.
- Báo cáo Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2023 của Đảng ủy Tổng công ty.